



# GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG

Chùa Từ Hiếu - 59 Lô D - Đường Dương Bá Trạc - Phường 1 - Quận 8 - Tp. Sài Gòn

## ĐỀ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT THÔNG BẠCH

**Kính gửi :** - Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.  
- Đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước.

### NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trong suốt thời gian qua, Giáo Hội gặp quá nhiều chướng nạn, mâu thuẫn giữa các thành viên của Giáo Hội quá nặng nề; nội ma ngoại chướng hoành hành làm cho sinh hoạt của Giáo Hội bị lũng đoạn.

Nay tôi tuổi đã quá già, bệnh tật ngày càng nhiều, sức khỏe tinh thần không ổn định, tôi thấy ngày về hầu Phật không xa; nên gửi thông bạch này đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước, với tâm ý sau đây:

1/ Tất cả chúng ta hãy xóa bỏ mọi dị biệt sai lầm trong quá khứ, cùng nhau ngồi lại mà đoàn kết xây dựng Giáo Hội; Y theo Hiến Chương của Giáo Hội mà tấn cử nhân sự mới; chấn chỉnh giới luật, thanh lọc Tăng Ni, theo đuổi mục đích cao cả của Giáo Hội và lãnh đạo Giáo Hội có hiệu quả hơn.

2/ Hoạt động của Viện Hóa Đạo trong thời gian qua không được như ý là do hoàn cảnh đặc biệt lại thiếu nhân sự và mâu thuẫn nội bộ trầm trọng, nên tôi đã ban hành Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25/11/2018 tạm ngừng mọi hoạt động của Viện Hóa Đạo trong thời gian chờ đủ duyên sẽ tổ chức Đại Hội bất thường công cử nhân sự mới.

3/ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Đạo Hữu Nguyễn Thái Võ Văn Ái đảm nhiệm trong suốt thời gian qua, nay tuổi của Đạo Hữu cũng đã cao, cần sự tĩnh dưỡng nhiều hơn; nên để giảm thiểu công việc cho Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, tôi quyết định từ nay Đạo Hữu Võ Văn Ái chỉ lo loan

tài tin tức các hoạt động của Giáo Hội cho Quốc Tế biết ; còn lại các tin tức của Giáo Hội cần loan tải cho Chư Tăng Ni và Phật Tử trong và ngoài nước sẽ do Văn phòng Viện Tăng Thống đảm nhiệm.

Tôi hoàn toàn ủy thác trọng trách này cho Chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng bào Phật Tử các giới “ Tác Như Lai Sứ - Hành Như Lai Sứ” . Tôi tin tưởng các Ngài và Quý Phật Tử mạnh dạn, can đảm dấn thân, vượt qua mọi chướng ngại để hoàn thành trách nhiệm cao cả và khó khăn này./.

PL. 2562, Sài Gòn, ngày 17 tháng 12 năm 2018

(Nhằm ngày 11 tháng 11 năm Mậu Tuất)

Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Sa Môn THÍCH QUANG ĐỘ

